

**ร า ย ง า น**

**การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน**

**งานวิเคราะห์นโยบายและแผน**

**สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน**

**อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา**

**โทร 044-457286 ต่อ 11 มือถือ 081-9557574**

**www.sratakien.go.th**

**คำนำ**

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 29 (1) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 12 ให้ยกเลิกความใน (3) ของข้อ 29 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน จึงได้ดำเนินการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

ธันวาคม 2563

**สารบัญ**

**เรื่อง หน้า**

**ส่วนที่ 1 บทนำ**

* 1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผน..........................................................................1/55
  2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผน…………………………………………………….………….2/55
  3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผน……………………………………………………..………………..…...2/55
  4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผน.....................................................................................5/55
  5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผน.............................................................................7/55

**ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล**

2.1 สรุปผลการติดตามและประเมินผล (พ.ศ. 2561 – 2565)..........................…………………………...…9/55

2.2 แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563....……………………..……..………....15/55

2.3 การประเมินผลยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา…………………………..…………………………….....19/55

แบบที่ 1 การกำกับจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน.........20/55

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน….........21/55

**ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล**

3.1 วิเคราะห์เชิงปริมาณ

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานแผนยุทธศาสตร์……………………………………...….28/55

3.2 วิเคราะห์เชิงคุณภาพ……………………………………………………………………………………..……………....41/55

3.3 สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

-แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

สระตะเคียนในภาพรวม………………………………………………………..………………...……….......…43/55

-แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

สระตะเคียนในแต่ละยุทธศาสตร์………………………………………………………………….…..……..…47/55

**ประเมินยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น**

1. สรุปคะแนนผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2563).........................……………………......…52/55

2. สรุปคะแนนผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง

แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

.............................................................................................................................................53/55

**ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ**

4.1 สรุปผลการติดตามและประเมินผล…………………………………………………………………………………..54/55

4.2 ข้อสังเกตการณ์ติดตามและประเมินผล…………………………………………………………………….……...54/55

4.3 ข้อจำกัดในการติดตามและประเมินผล…………………………………………………………………….……....54/55

4.4 ข้อเสนอแนะการติดตามและประเมินผล………………………………………………………………………..…55/55

**ภาคผนวก**

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

**ส่วนที่ 1 บทนำ**

**1.1 ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล**

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่างๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบล สระตะเคียน

**บทสรุปของความสำคัญก็คือ** ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ ในการดำเนินการขยายโครงการงานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบล สระตะเคียนให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการงานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการสิ่งเหล่านี้ จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

**1.2 วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล**

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล สระตะเคียน

5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลสระตะเคียนหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงาน ตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กองต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

**1.3 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผน**

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (1) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 12 ให้ยกเลิกความใน (3) ของข้อ 29 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

**1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน

2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน

5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล สระตะเคียน ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ดังนี้

1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลา ที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนเพื่อดำเนินการต่อไป

**2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล สระตะเคียน ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ดังนี้

2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วยประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ ที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะ ก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3

2.6 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 แจ้งเรื่องซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทั้งนี้สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นสามารถประชุมเพื่อรับทราบและพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม ซึ่งอาจจะประชุมรับทราบผลภายหลังเดือนธันวาคมก็ได้)

2.7 การวินิจฉัยสั่งการการนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจ ในสำนัก/กองต่างๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

**3. การรายงานผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

**ขั้นตอนการรายงานผล**

**ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น**

เสนอ

รายงานผล

เสนอ

**โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี**

เสนอ

เสนอ

**ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น**

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

**1.4 เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผน**

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

**1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล สระตะเคียนกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

2) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล สระตะเคียนเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนภายในระยะเวลาที่กำหนด

1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล สระตะเคียน

1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนมาปฏิบัติงาน

1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่างๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบห้าปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอเสิงสางและจังหวัดนครราชสีมาด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

**2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ตำบลสระตะเคียน กำหนดให้ใช้แบบการติดตามและประเมินผล ตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ในการติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานในภาพรวมและในประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ดังนี้

1. (แบบที่ 1) แบบช่วยกำกับช่วยจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นโดยตนเอง

2. (แบบที่ 2) แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3. (แบบที่ 3/1) แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

4. (แบบที่ 3/2) แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

5. (แบบที่ 3/3) และแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมตามยุทธศาสตร์

6. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

7. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผน พัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

**3. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผน**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผน ดังนี้

3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัดจะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดโครงการซอมแซมถนนทางหลวงที่รับถ่ายโอน (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสระตะเคียน (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น

3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

3.3 การใช้แบบสอบถาม ([Questionnaires](https://dict.longdo.com/search/Questionnaires)) แบบสอบถามเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่สร้างขึ้นเพื่อวัดความคิดเห็นต่างๆ หรือวัดความจริงที่ไม่ทราบ อันจะทำให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงทั้งในอดีต ปัจจุบัน และการคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคตส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของคำถามเป็นชุดๆ เพื่อวัดสิ่งที่ต้องการวัด โดยมีคำถามเป็นตัวกระตุ้นเร่งเร้า ให้บุคคลตอบออกมา นับว่าเป็นเครื่องมือที่นิยมใช้วัดทางด้านจิตพิสัย (Affective Domain)

3.4 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้าน หรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

3.5 การสำรวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

3.6 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

**1.5 ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผน**

การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่างๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่างๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ

5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กองต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่างๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

7. ทำให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนแต่ละคน แต่ละสำนัก/ กองต่างๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายของ องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/ กิจกรรม งานต่างๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลสระตะเคียน

**ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล**

**2.1 สรุปผลการติดตามและประเมินผล (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**2.1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา**

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2559 - 2563 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบล สระตะเคียน ที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเสิงสาง และแผนหมู่บ้านตำบลสระตะเคียน

**2.1.1.1** **แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนมีรายละเอียด ดังนี้**

**1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย**

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

แนวนโยบายของรัฐบาล

**2) พันธกิจ ประกอบด้วย**

พันธกิจที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ

พันธกิจที่ 2 การส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน ควบคู่ไปกับการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนามัย สวัสดิการและชุมชน

พันธกิจที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ พัฒนาการศึกษา และการทำนุบำรุง

ศาสนาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสุขภาพอนามัย สวัสดิการและชุมชน

พันธกิจที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

พันธกิจที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการที่ดี โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

พันธกิจที่ 6 เสริมสร้างชุมชนให้น่าอยู่และเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้

**3) จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย**

จุดมุ่งหมายที่ 1 ระบบการคมนาคมขนส่ง มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อ

ความต้องการของประชาชน

จุดมุ่งหมายที่ 2 เศรษฐกิจชุมชนในความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการพัฒนาอาชีพ ประชาชนมี

รายได้เพิ่มขึ้น

จุดมุ่งหมายที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต การจัดการด้านสวัสดิการสังคม การศึกษา การ

สร้างจิตสำนึก กีฬานันทนาการ และสาธารณสุข มีประสิทธิภาพ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

จุดมุ่งหมายที่ 4 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษา ประชาชนมีส่วน

ร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู

จุดมุ่งหมายที่ 5 การบริหารงานและการปฏิบัติงานของ อบต. มีประสิทธิภาพ ส่งเสริม

กระบวนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น

จุดมุ่งหมายที่ 6 การจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อยมากขึ้น

จากกฎหมายและวัฒนธรรมของงแต่ละชนชาติอาจมีความแตกต่างกัน การฝ่าฝืนกฎหมาย ปัญหาอาชญากรรม

ยาเสพติด

**4) แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย**

แนวทางการพัฒนาที่ 1

* 1. ก่อสร้างและปรับปรุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความ

สะดวก

* 1. ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ
  2. ก่อสร้างขยายเขตและปรับปรุงประปา
  3. บริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า

แนวทางการพัฒนาที่ 2

2.1 ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร

2.2 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาอาชีพตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น

2.3 เสริมสร้างและขีดความสามารถทางการเกษตรในการขนส่งทางการเกษตร

แนวทางการพัฒนาที่ 3

3.1 การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและจารีตประเพณี

3.2 การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา

3.3 การพัฒนาส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย

3.4 การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการและชุมชน

3.5 การพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ

แนวทางการพัฒนาที่ 4

4.1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

4.2 การบริหารจัดการและรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอย

4.3 การจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย

แนวทางการพัฒนาที่ 5

5.1 บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

5.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

5.3 ปรับปรุง พัฒนา จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชน

5.4 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

5.5 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมือง การพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 6

6.1 ส่งเสริมอัตราการป้องกันการเฝ้าระวังบำบัดผู้เสี่ยงติดยาเสพติดรักษาชุมชนให้เข้มแข็ง และแนวนโยบายของรัฐบาล

6.2 ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้สามารถลดปัญหาความรุนแรงจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย อาชญากรรมและสาธารณภัยต่างๆ

**5) วิสัยทัศน์**

“สระตะเคียนถิ่นคนดี สามัคคีพัฒนา มุ่งมั่นการศึกษา ชาวประชาสุขใจ”

**2.1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **จำนวนโครงการ** | |
| **จำนวนโครงการ**  **ที่ปรากฏอยู่ในแผน** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ได้ปฏิบัติ** |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 36 | 17 |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 19 | 10 |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม | 71 | 53 |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | 9 | 8 |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร | 28 | 21 |
| 6. ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล | 9 | 7 |
| **รวม** | **172** | **116** |
| **คิดเป็นร้อยละ** | **67.44 %** | |

**โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **จำนวนโครงการ** | |
| **จำนวนโครงการ**  **ที่ปรากฏอยู่ในแผน** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ได้ปฏิบัติ** |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 41 | 15 |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 22 | 12 |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม | 67 | 42 |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | 10 | 8 |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร | 17 | 17 |
| 6. ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล | 7 | 7 |
| **รวม** | **164** | **101** |
| **คิดเป็นร้อยละ** | **61 59%** | |

**โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **จำนวนโครงการ** | |
| **จำนวนโครงการ**  **ที่ปรากฏอยู่ในแผน** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ได้ปฏิบัติ** |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 38 | 28 |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 16 | 8 |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม | 65 | 37 |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | 8 | 6 |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร | 11 | 9 |
| 6. ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล | 7 | 7 |
| **รวม** | **145** | **95** |
| **คิดเป็นร้อยละ** | **65.52%** | |

**โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **จำนวนโครงการ** | |
| **จำนวนโครงการ**  **ที่ปรากฏอยู่ในแผน** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ได้ปฏิบัติ** |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 62 | 41 |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 27 | 6 |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม | 84 | 41 |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | 8 | 3 |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร | 11 | 5 |
| 6. ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล | 8 | 6 |
| **รวม** | **200** | **102** |
| **คิดเป็นร้อยละ** | **51.00%** | |

**2.2 แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**2.2.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล**

**กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล** การติดตามและประเมินผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้อง และความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงานว่าเป็นไป ตามเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจ ซึ่งสามารถนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นกำหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความสำเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด

**การติดตาม (Monitoring)** การติดตามนั้น จะทำให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ถึงระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องในการติดตามได้ เช่น Gant Chart ที่จะทำให้หน่วยงานสามารถ ติดตามได้ว่าการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นมีการดำเนินการช่วงใด ตรงกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้ หรือไม่ แผนดำเนินงานก็จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดตามผลการดำเนินงาน

**การประเมินผล (Evaluation)** การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จำเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard criteria) และตัวชี้วัด (indicators) เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินเพื่อให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่สำคัญ ใน 2 ระดับ คือเกณฑ์การประเมินหน่วยงาน และเกณฑ์การประเมินโครงการและพิจารณาบ่งชี้ให้ทราบทั้งจุดเด่น หรือจุดด้อย ของงาน/โครงการอย่างมีระบบแล้วตัดสินใจว่าจะปรับปรุง แก้ไขงาน/โครงการนั้น เพื่อการดำเนินการต่อไปหรือยุติการดำเนินงานโครงการนั้น วิธีการติดตามและประเมินผล เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการโดยกำหนดรูปแบบแผน ที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผล เพื่อตรวจสอบว่าการดำเนินกิจกรรม/โครงการอยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนดไว้หรือไม่ และผลการดำเนิน/โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ว่างไว้หรือไม่ โดยการติดตามเป็นการตรวจสอบระหว่างการดำเนินการกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการในขณะที่ทำการประเมินผลเป็นการตรวจสอบที่เกิดขึ้นจริงเมื่อดำเนินโครงการเสร็จแล้วเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้

**การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีขั้นตอนในการดำเนินการดังนี้**

**ขั้นตอนที่ 1** คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและประเมินผลโครงการพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

1.1 การกำหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อาจกำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

1. ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่กำหนด

2. ความเพียงพอของทรัพยากรเพื่อการดำเนินกิจกรรมของหนหน่วยงาน

3. ความก้าวหน้ากิจกรรมที่กำหนดไว้ตามแผนโดยมีการติดตามผล (Monitoring)

4. ประสิทธิภาพ เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ

5. ประสิทธิผล เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ

6. ผลลัพธ์และผลผลิต เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจากการทำ กิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการและการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม

7. การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจนำแนวทางทั้งหมดที่กำหนดมาใช้หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถ ประเมินความสอดคล้องและสามารถวัดความสำเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ คณะกรรมการฯ จะพิจารณา

1.2 การกำหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอาจกำหนดแนวทาง ดังนี้

1. การประเมินผลกระบวนการหรือการประเมินประสิทธิภาพ

2. การประเมินผลโครงการหรือการประเมิน

3. การประเมินผลกระทบ

**ขั้นตอนที่ 2** คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนดโดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่น

**ขั้นตอนที่ 3** คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผล โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผล ได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดำเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ

**ขั้นตอนที่ 4** รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

**ขั้นตอนที่ 5** คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็น หรือข้อเสนอแนะใน รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหาร ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

**2.2.2 การประเมินผลสภาพทั่วไป**

การติดตามประเมนผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัด

นครราชสีมา ในครั้งนี้คณะกรรมการฯ ได้เก็บเอกสารรวบรวมข้อมูลต่างๆ เช่น แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 รายงานทางการเงินเป็นต้น โดยใช้การวิเคราะห์และประเมินผลที่ดัดแปลงจากวิธีวิจัยมาปรับใช้ให้เหมาะสมและประหยัดงบประมาณ ซึ่งทำให้ทราบผลการดำเนินงาน และจะเปรียบเทียบว่าในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนงาน/โครงการใดบ้างที่นำไปดำเนินการ มีจำนวนเท่าใดเป็นร้อยละเท่าใด ทั้งจำนวนโครงการและงบประมาณให้ชัดเจน การติดตามและประเมินผลในแต่ละยุทธศาสตร์ดำเนินการ โดยใช้คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามขั้นตอนดังนี้

• ข้อมูลที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

• ประชาชนกรและกลุ่มตัวอย่าง

• การเก็บรวบรวมข้อมูล

• การวิเคราะห์ข้อมูล

• สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมายของข้อมูล

• การนำเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผล

**2.2.2.1 ข้อมูลที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา**

ข้อมูลที่ใช้ในการติดตามประเมินผลครั้งนี้คือข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างของประชาชน จำนวน 15 หมู่บ้าน ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ที่มีผลต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ที่เปิดโอกาสให้ประชนมีส่วนร่วมในโครงการและกิจกรรมผู้ที่ได้รับแบบสอบถามซึ่งมีที่พักอาศัยอยู่ใน ตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

**2.2.2.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง**

การติดตามประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนครั้งนี้คือข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างของประชาชน จำนวน 15 หมู่บ้าน ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ที่มีผลต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ที่เปิดโอกาสให้ประชนมีส่วนร่วมในโครงการและกิจกรรมด้านต่างๆ ผู้ที่ได้รับแบบสอบถามตามวิธีแบบบังเอิญ แต่การติดตามครั้งนี้ผู้ดำเนินการมีข้อจำกัดหลายประการ จึงทำการสุ่มซ้ำกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งมีที่พักอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลสระตะเคียน อำเภอ เสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา โดยประชากรกลุ่มตัวอย่างตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนในภาพรวม จำนวน 600 คน และประชากรกลุ่มตัวอย่างตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนในยุทธศาสตร์ จำนวน 600 คน

**2.2.2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล**

หลังจากนำแบบประเมินความพึงพอใจให้คณะทำงาน หรือผู้ช่วยแจกให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลสระตะเคียนในระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ข้อมูลในภาพรวม จำนวน 600 ชุด และข้อมูลแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา จำนวน 600 ชุด เพื่อดำเนินการสรุปผลการติดตามในภาพรวมและตามประเด็นยุทธศาสตร์ รวบรวมรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสามสิบวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

**2.2.2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล**

ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน งานวิเคราะห์นโยบายและแผน คัดแยกแบบประเมินที่ได้รับคืนมาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา แล้วนำมาจัดลำดับวิเคราะห์ข้อมูลโดยเทคนิควิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยใช้ค่าสถิติ 2 อย่าง คือการแจงความถี่การหาค่าร้อยละ และการหาค่าเฉลี่ย **** ตามสูตรวิเคราะห์ดังต่อไปนี้

1. สูตรการหาค่าร้อยล่ะ 

เมื่อ  คือ ข้อมูลที่ได้จากตัวแปร

คือ ข้อมูลทั้งหมด

2) สูตรการหาค่าเฉลี่ย



เมื่อ  คือ ค่าเฉลี่ยข้อมูลชุดใดชุดหนึ่ง

 คือ ผลรวมของผลคูณระหว่างความถี่กับข้อมูล

คือ ข้อมูลทั้งหมด

3) สูตรการหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

S.D. 

จากหลักการดังกล่าว สามารถแปลความหมายข้อมูล นำค่าเฉลี่ย () มาเทียบ

กับเกณฑ์การแปลความหมาย**ในภาพรวม**ดังนี้

• ระดับค่าเฉลี่ย 0.50 – 1.49 ระดับความพึงพอใจ“ไม่พอใจ”

• ระดับค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 ระดับความพึงพอใจ “พอใจ”

• ระดับค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.00 ระดับความพึงพอใจ “พอใจมาก”

จากหลักการดังกล่าว สามารถแปลความหมายข้อมูล นำค่าเฉลี่ย () มาเทียบ

กับเกณฑ์การแปลความหมาย**ในแต่ละยุทธศาสตร์**ดังนี้

• ระดับค่าเฉลี่ย 5.00 – 5.99 ระดับความพึงพอใจ“น้อยที่สุด”

• ระดับค่าเฉลี่ย 6.00 – 6.99 ระดับความพึงพอใจ “ปานกลาง”

• ระดับค่าเฉลี่ย 7.00 – 7.50 ระดับความพึงพอใจ “มากที่สุด”

**2.2.2.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมายของข้อมูล**

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมครั้งนี้ ใช้แบบ Rating scale โดยแบบสอบถาม

ประกอบด้วย

**2.2.2.6 การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหาร**

**ส่วนตำบลสระตะเคียนในภาพรวม**

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนในภาพรวม และที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ และกิจกรรมด้านต่างๆ ในเขตพื้นที่ตำบล สระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้มาตราส่วนประเมินค่าแบบจัดประเภท Category rating scale ให้ค่าน้ำหนักโดยถือเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

**✓** ระดับความพึงพอใจ “พอใจมาก” 3 คะแนน

**✓** ระดับความพึงพอใจ “พอใจ” 2 คะแนน

**✓** ระดับความพึงพอใจ “ไม่พอใจ” 1 คะแนน

**2.3.5.2 การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน**

**ตำบลสระตะเคียนในแต่ละยุทธศาสตร์**

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล สระตะเคียนในยุทธศาสตร์ และที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ และกิจกรรมด้านต่างๆ ในเขตพื้นที่ตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้มาตราส่วนประเมินค่าแบบจัดประเภท Category rating scale ให้ค่าน้ำหนักโดยถือเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

**✓** ระดับความพึงพอใจ “มากที่สุด” 10 คะแนน

**✓** ระดับความพึงพอใจ “ปานกลาง” 9 คะแนน

**✓** ระดับความพึงพอใจ “น้อยที่สุด” 8 คะแนน

**2.3.6 การนำเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา**

จัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ ในประเด็นคำตอบต่างๆ ที่ได้จากแบบสอบถามของประชากรทุกคำถาม โดยค่าสถิติที่ใช้จะเป็น ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และสรุปผลการติดตามในภาพรวมและตามประเด็นยุทธศาสตร์ รวบรวมทำเป็นรูปเล่มรายงานนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสามสิบวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

**2.3 การประเมินผลยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา**

เมื่อพิจารณาผลการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ

บริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ปรากฏว่าในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน คณะผู้บริหารตลอดจนเจ้าหน้าที่และประชาชนที่อาศัยอยู่ภายในตำบลสระตะเคียนได้ให้ความสำคัญกับกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาดังกล่าวได้ให้ความสำคัญกับกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาดังกล่าว โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนเน้นการมีส่วนร่วมในการสร้างแนวคิดของการจัดทำแผนพัฒนาให้เป็นไปตามแนวทางของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และได้ดำเนินการครบถ้วนในทุกประเด็นการประเมินดังต่อไปนี้

**แบบที่ 1 การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน**

**คำชี้แจง :** เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน โดย จะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

**ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน .

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ประเด็นการประเมิน | มีการดำเนินงาน | ไม่มีการดำเนินงาน |
| ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น | | |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| 3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ | ✓ |  |
| 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์  การพัฒนา | ✓ |  |
| ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น | | |
| 7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล | ✓ |  |
| 8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน | ✓ |  |
| 9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| 10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพ  ของท้องถิ่น | ✓ |  |
| 11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | ✓ |  |
| 12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | ✓ |  |
| 13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| 14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา | ✓ |  |
| 15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด | ✓ |  |
| 16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | ✓ |  |
| 17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ | ✓ |  |
| 18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ | ✓ |  |
| 19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่ | ✓ |  |

**แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน**

**คำชี้แจง :** แบบที่ 2 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์โดยมีกำหนด

ระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป**

①ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน .

②รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) .

**ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น**

③จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **ปี 2561** | | **ปี 2562** | | **ปี2563** | | **ปี 2564** | | **ปี 2565** | | **รวม 5 ปี** | |
| **จำนวน**  **โครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **จำนวน**  **โครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **จำนวน**  **โครงการ** | **จำนวน**  **โครงการ** | **จำนวน**  **โครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **จำนวน**  **โครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **จำนวน**  **โครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** |
| **1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน | - | - | 11 | 7,443,000 | 99 | 102,665,542 | 99 | 97,299,227 | 80 | 90,153,661 | 289 | 297,561,430 |
| **รวม** | **-** | **-** | **11** | **7,443,000** | **99** | **102,665,542** | **99** | **97,299,227** | **80** | **90,153,661** | **289** | 297,561,430 |
| **2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ** | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 แผนงานเคหะและชุมชน | **-** | **-** | **-** | - | 12 | 4,492,000 | 12 | 4,697,500 | 41 | 13,131,800 | 65 | 22,321,300 |
| 2.2 แผนงานการเกษตร | **-** | **-** | **-** | - | 14 | 460,000 | 17 | 530,000 | 19 | 560,000 | 50 | 1,550,000 |
| **รวม** | **-** | **-** | **-** | **-** | **26** | **4,952,000** | **29** | **5,227,500** | **60** | **13,691,800** | **115** | **23,871,300** |
| **3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม** | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 แผนงานการศึกษา | **-** | **-** | **-** | - | 9 | 10,874,250 | 9 | 10,874,250 | 9 | 10,874,250 | 27 | 32,622,750 |
| 3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ | **-** | **-** | **-** | - | 11 | 475,000 | 11 | 475,000 | 11 | 475,000 | 33 | 1,425,000 |
| 3.3 แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ | **-** | **-** | **-** | - | 6 | 290,000 | 6 | 290,000 | 6 | 290,000 | 18 | 870,000 |
| 3.4 แผนงานสาธารณสุข | **-** | **-** | **-** | - | 5 | 1,400,000 | 5 | 1,400,000 | 5 | 1,400,000 | 15 | 4,200,000 |
| 3.5 แผนงานงบกลาง | **-** | **-** | **-** | - | 4 | 14,726,000 | 4 | 14,776,000 | 4 | 14,776,000 | 12 | 44,278,000 |
| **รวม** | **-** | **-** | **-** | **-** | **35** | **27,765,250** | **35** | **27,815,250** | **35** | **27,815,250** | **105** | **83,395,750** |

**-(ต่อ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **ปี 2561** | | **ปี 2562** | | **ปี2563** | | **ปี 2564** | | **ปี 2565** | | **รวม 5 ปี** | |
| **จำนวน**  **โครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **จำนวน**  **โครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **จำนวน**  **โครงการ** | **จำนวน**  **โครงการ** | **จำนวน**  **โครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **จำนวน**  **โครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **จำนวน**  **โครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** |
| **4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม** | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 แผนงานเคหะและชุมชน | - | - | 3 | 1,050,000 | 8 | 1,480,000 | 7 | 2,080,000 | 6 | 1,030,000 | 24 | 5,640,000 |
| **รวม** | **-** | **-** | **3** | **1,050,000** | **8** | **1,480,000** | **7** | **2,080,000** | **6** | **1,030,000** | **24** | **5,640,000** |
| **5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร** | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | - | - | - | - | 9 | 1,640,000 | 8 | 440,000 | 9 | 940,000 | 26 | 3,020,000 |
| 5.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน | - | - | - | - | 2 | 40,000 | 1 | 10,000 | 1 | 10,000 | 4 | 60,000 |
| 5.3 แผนงานเคหะและชุมชน | - | - | - | - | 1 | 30,000 | 1 | 30,000 | 3 | 4,030,000 | 5 | 4,090,000 |
| **รวม** | **-** | **-** | **-** | **-** | **12** | **1,710,000** | **10** | **480,000** | **13** | **4,980,000** | **35** | **7,170,000** |
| **6. ตามแผนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล** | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ  ชุมชน | **-** | **-** | **-** | - | 8 | 655,000 | 8 | 655,000 | 7 | 505,000 | 23 | 1,815,000 |
| **รวม** | **-** | **-** | **-** | **-** | **8** | **655,000** | **8** | **655,000** | **7** | **505,000** | **23** | **1,815,000** |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **14** | **8,493,000** | **188** | **139,227,792** | **188** | **133,556,977** | **201** | **138,175,711** | **591** | **419,453,480** |

**\*\*หมายเหตุ 1. รวมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง , แก้ไข ฉบับที่ 1 , 2**

➍ผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) .

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน **(เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)** .

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **จำนวนโครงการ**  **ที่สำเร็จ** | | **จำนวนโครงการ**  **ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ** | | **จำนวน**  **โครงการ**  **ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ** | | **จำนวน**  **โครงการ**  **ที่มีการยกเลิก** | | **จำนวน**  **โครงการ**  **ที่มีการเพิ่มเติม** | | **จำนวน**  **โครงการ**  **ทั้งหมด** | |
| **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 16 | 27.59 | 21 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | 37 | 40.66 |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 5 | 8.62 | - | - | 3 | 25.00 | - | - | - | - | 8 | 8.79 |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม | 26 | 44.83 | - | - | 3 | 25.00 | - | - | - | - | 29 | 31.87 |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | 2 | 3.45 | - | - | 1 | 8.33 | - | - | - | - | 3 | 3.30 |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร | 7 | 12.07 | - | - | 1 | 8.33 | - | - | - | - | 8 | 8.79 |
| 6.ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล | 2 | 3.45 | - | - | 4 | 33.33 | - | - | - | - | 6 | 6.59 |
| **รวม** | **58** | **100.00** | **21** | **100.00** | **12** | **100.00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **91** | **100.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | งบปกติ | | เงินสะสม | | รวม | |
| **จำนวนเงิน** | **ร้อยละ** | **จำนวนเงิน** | **ร้อยละ** | **จำนวนเงิน** | **ร้อยละ** |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 3,936,992.00 | 10.79 | - | - | 3,936,992.00 | 10.79 |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 64,370.00 | 0.18 | - | - | 64,370.00 | 0.18 |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม | 27,706,347.41 | 75.95 | - | - | 27,706,347.41 | 75.95 |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | 30,930.00 | 0.08 | - | - | 30,930.00 | 0.08 |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร | 371,337.00 | 1.02 | - | - | 371,337.00 | 1.02 |
| 6. ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแนวนโยบายของรัฐบาล | 4,372,000.00 | 11.98 | - | - | 4,372,000.00 | 11.98 |
| รวม | **36,481,976.41** | **100.00** | **-** | **-** | **36,481,976.41** | **100.00** |

➎การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2563 .

**ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน**

➏โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนประจำปี พ.ศ. 2563 .

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ** | |
| **ดำเนินการ**  **เสร็จแล้ว** | **อยู่ในระหว่าง**  **ดำเนินการ** | **ยังไม่ได้**  **ดำเนินการ** | **งบประมาณ**  **ที่ได้รับ** | **งบประมาณ**  **ที่เบิกจ่ายไป** |
| **เงินอุดหนุนทั่วไป** | | | | | |
| 1. ตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | ✓ | - | - | - | 10,176,388.00 |
| 2. เงินเดือน/ค่าตอบแทน/เงินเพิ่มฯ/ประกันสังคม ผดด. | ✓ | - | - | - | 2,278,260.00 |
| 3. ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด. | ✓ | - | - | - | 605,580.00 |
| 4. ค่าเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา | ✓ | - | - | - | - |
| 5. เบี้ยยังชีพคนชรา | ✓ | - | - | - | 11,695,200.00 |
| 6. เบี้ยยังชีพผู้พิการ | ✓ | - | - | - | 3,206,400.00 |
| 7. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | ✓ | - | - | - | 104,000.00 |
| 8. ค่าอาหารเสริม (นม) ร.ร. | ✓ | - | - | - | 1,988,816.00 |
| 9. ค่าอาหารเสริม (นม) ศพด. | ✓ | - | - | - | 175,330.00 |
| 10. ค่าอาหารกลางวัน ร.ร. | ✓ | - | - | - | 4,245,700.00 |
| 11. ค่าอาหารกลางวัน ศพด. | ✓ | - | - | - | 329,400.00 |
| 12. โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข |  |  |  |  |  |
| 12.1 ค่าสำรวจตามโครงการสัตว์ปลอด  โรคฯ | ✓ | - | - | - | 18,330.00 |
| 12.2 ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคฯ | ✓ | - | - | - | 91,650.00 |
| 12.3 โครงการด้านสาธารณสุข | ✓ | - | - | - | 280,000.00 |
| **เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ** | | | | | |
| 1. เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย | ✓ | - | - | - | 44,181.00 |
| 2. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา DLTV | ✓ | - | - | - | 122,800.00 |
| 3. เงินช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 | - | - | - | - | - |
| **รวม** | | | | **-** | **35,362,035.00** |

**ส่วนที่ 4 ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน**

1. องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนโดยการนำไปสู่การปฏิบัติ หากดูตามสัดส่วนของการนำ

โครงการไปสู่การปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ระดับดีมากองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลประเภทสามัญมีงบประมาณในการบริหารจัดการจำนวนจำกัด ทำให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างครอบคลุมทุกพื้นที่และทุกภารกิจ

2. พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนบางส่วนที่เป็นพื้นที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน ทำให้เกิดปัญหาเรื่องการขออนุญาตใช้พื้นที่ก่อนที่จะดำเนินการ เกิดความล่าช้าในการได้ครอบคลุมทุกพื้นที่และทุกภารกิจ

**ผลกระทบนำไปสู่อนาคต**

1. เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องผ่าน

กระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน

1. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทำแผนที่มีความยุ่งยากมากขึ้น และ

ประชาชนมองว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไมสามารถตอบสนองตามความต้องการที่เสนอไดทันท่วงที

**ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล**

การติดตามและประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2563 ทำการติดตามและประเมินผลการพัฒนาทั้งในภาพรวม และแยกเป็นประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 15 หมู่บ้านในเขตตำบลสระตะเคียน ในแต่ละยุทธศาสตร์มีจำนวนไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับสภาพปัญหา และความต้องการของประชาชนแตกต่างกันออกไป หลักเกณฑ์ในการแจกแบบประเมินความพึงพอใจในภาพรวม กำหนดแจกแบบประเมินหมู่บ้านละ 40 ชุด และแบบประเมินความพึงพอใจตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กำหนดแจกแบบประเมินหมู่บ้านละ 40 ชุด หรือขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของของประชาชนถ้ามีคนสนใจมากก็จะทำการแจกแบบประเมินเพิ่มขึ้นตามความเป็นจริง รายละเอียดดังนี้

**⮱ขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูล**

ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ดำเนินการตามลำดับ ดังนี้

1. วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผู้ตอบแบบประเมิน ในส่วนที่ 1 ข้อมูลเป็นแบบ

ตรวจสอบรายการวิเคราะห์โดยหาค่าความถี่ และหาค่าร้อยละ ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ เป็นต้น

1. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมิน ในส่วนที่ 2 เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของ

ประชากรกลุ่มตัวอย่างต่อการดำเนินการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนในภาพรวม (แบบที่3/2) และระดับความพึงพอใจของประชากรกลุ่มตัวอย่างต่อการดำเนินงานพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล สระตะเคียนในยุทธศาสตร์ ทั้ง 6 ด้าน (แบบที่ 3/3) โดยหาค่าเฉลี่ย () และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

3. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินในส่วนที่ 3 ความต้องการและข้อเสนอแนะอื่นๆ ของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ ให้ประชากรกลุ่มตัวอย่างได้แสดงออกต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโครงการต่างๆ เพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ในมุมของประชาชนให้ได้ทราบ เพื่อปรับปรุงการดำเนินการในปีต่อไป

**⮱ผลการวิเคราะห์ข้อมูล**

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารสวนตำบลสระตะเคียน ในครั้งนี้รายละเอียดดังนี้

1. แจกแบบประเมินในภาพรวมทั้งหมด 600 ชุด ได้รับคืนมา จำนวน 500 ชุด และนำมา

ตรวจสอบสมบูรณ์แบบ จำนวน 500 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100

2. แจกประเมินตามยุทธศาสตร์ ทั้งหมด 600 ชุด ได้รับคืนมา 500 ชุด และนำมาตรวจสอบ

สมบูรณ์แบบ จำนวน 500 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100

3. ปรากฏผลการวิเคราะห์ตาม (แบบที่ 3/2) และ (แบบที่ 3/3) ตามรายละเอียดดังนี้

**3.1 วิเคราะห์เชิงปริมาณ**

**แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานแผนยุทธศาสตร์**

**คำชี้แจง :** แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานผลการดำเนินงานโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป**

① ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน .

② วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน ตุลาคม 2563 .

**­ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ และโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

③ ยุทธศาสตร์ และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) และเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 , 2 และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **จำนวนโครงการ** | |
| **จำนวนโครงการ**  **ที่ปรากฏอยู่ในแผน** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ได้ปฏิบัติ** |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 99 | 37 |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 26 | 8 |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม | 35 | 29 |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | 8 | 3 |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร | 12 | 8 |
| 6. ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน  ท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล | 8 | 6 |
| **รวม** | **188** | **91** |
| **คิดเป็นร้อยละ** | **48.40%** | |

**ส่วนที่ 3 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน (เฉพาะประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**① ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **ตามข้อบัญญัติ** | **เบิกจ่ายจริง** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **หน่วยงาน**  **ผู้รับผิดชอบ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการ**  **เสร็จแล้ว** | **อยู่ระหว่าง**  **ดำเนินการ** | **ยังไม่ได้**  **ดำเนินการ** |
| **แผนงานเคหะและชุมชน** | | | | | | | | |
| 1 | โครงการก่อสร้างอาคารห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน  \*\*โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างถนนทางหลวง (ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) ช่วงบ้านโคกวัวนอน หมู่ที่ 6 – โคกน้อยโนนสมบูรณ์) | 5,000,000.00 | - |  |  | ✓ | กองช่าง | ข้อบัญญัติ |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคลองศรีสุข  หมู่ที่ 9 (จากบ้านนายสวน ณีรวรรณ์ –บ้านนายณรงค์) | 300,000.00 | 282,200.00 | ✓ |  |  | กองช่าง | ข้อบัญญัติ |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกไม้ตาย  หมู่ที่ 4 (เชื่อมบ้านโคกไม้ตาย –บ้านโคกวัวนอน พร้อมวางท่อระบายน้ำ) | 406,000.00 | 381,000.00 | ✓ |  |  | กองช่าง | ข้อบัญญัติ |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกสูง  หมู่ที่ 3 (สายบ้านนายพัสดุถึงบ้านนายเด่น) | 300,000.00 | 282,000.00 | ✓ |  |  | กองช่าง | ข้อบัญญัติ |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระตะเคียน  หมู่ที่ 1 (ต่อจากสายบ้านนางเสียม – บ้านนายสามิตร) | 138,000.00 | 132,000.00 | ✓ |  |  | กองช่าง | ข้อบัญญัติ |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองไข่น้ำ  หมู่ที่ 5 (จากบ้านนางเบญจลักษณ์ ยอกระโทก – หน้าบ้าน  นายพาน เคนหนองเดิ่น) | 400,000.00 | 377,000.00 | ✓ |  |  | กองช่าง | ข้อบัญญัติ |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหิน  หมู่ที่ 2 (จากบ้านนายชูชาติ – บ้านนายสะท้อน) | 400,000.00 | 378,000.00 | ✓ |  |  | กองช่าง | ข้อบัญญัติ |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ หมู่ที่ 8  (จากซอยบ้านายร่วม – คลองส่งน้ำ) | 237,500.00 | 222,000.00 | ✓ |  |  | กองช่าง | ข้อบัญญัติ |

**-(ต่อ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **ตามข้อบัญญัติ** | **เบิกจ่ายจริง** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **หน่วยงาน**  **ผู้รับผิดชอบ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการ**  **เสร็จแล้ว** | **อยู่ระหว่าง**  **ดำเนินการ** | **ยังไม่ได้**  **ดำเนินการ** |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านบุงิ้ว หมู่ที่ 7  (บ้านบุงิ้ว – อ่างเก็บน้ำ) | 400,000.00 | 307,000.00 | ✓ |  |  | กองช่าง | ข้อบัญญัติ |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านสระตะเคียน หมู่ที่ 1  (จากคลองพรม – บุลื่น) | 400,000.00 | 396,000.00 | ✓ |  |  | กองช่าง | ข้อบัญญัติ |
| 11 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองหิน หมู่ที่ 2  (จากฝายบุงิ้ว – ถนนดำข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) | 150,000.00 | 150,000.00 | ✓ |  |  | กองช่าง | ข้อบัญญัติ |
| 12 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโคกวัวนอน หมู่ที่ 6  (จากไร่นางคำปั่น – เขตตำบลโนนสมบูรณ์เป็นบางจุดที่เสียหาย) | 400,000.00 | 397,000.00 | ✓ |  |  | กองช่าง | ข้อบัญญัติ |
| 13 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโคกสูง หมู่ที่ 3  (สายบ้านนายสนธยา) | 54,000.00 | 52,000.00 | ✓ |  |  | กองช่าง | ข้อบัญญัติ |
| 14 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านใหม่ หมู่ที่ 8  (จากบ้านนายปรีชา – คลองส่งน้ำ) | 23,000.00 | 23,000.00 | ✓ |  |  | กองช่าง | ข้อบัญญัติ |
| 15 | โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าถนน (จากบ้านนายมิตรชัย  หริ่งกระโทก – แยกวัดโคกไม้ตาย) จำนวน 12 ต้น | 410,000.00 | 409,000.00 | ✓ |  |  | กองช่าง | ข้อบัญญัติ |
| 16 | โครงการเทพื้นคอนกรีตลานบริเวณหน้าอาคารเรียน/ลานหน้าเสาธง ศพด. จำนวน 2 แห่ง  (ศพด.โคกสูง-บุงิ้ว , โคกไม้งาม-โคกวัวนอน) | 100,000.00 | 100,000.00 | ✓ |  |  | กองช่าง | ข้อบัญญัติ |
| 17 | ติดตั้งรางน้ำฝนรอบตัวอาคารเรียน  (ศพด.สระตะเคียน-บ้านใหม่) | 70,000.00 | 48,792.00 | ✓ |  |  | กองช่าง | ข้อบัญญัติ |

**-(ต่อ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **ตามข้อบัญญัติ** | **เบิกจ่ายจริง** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **หน่วยงาน**  **ผู้รับผิดชอบ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการ**  **เสร็จแล้ว** | **อยู่ระหว่าง**  **ดำเนินการ** | **ยังไม่ได้**  **ดำเนินการ** |
| 18 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านสระตะเคียน  หมู่ 1 – บ้านหนองใหญ่ หมู่ 12 | 496,000.00 | - |  | ✓ |  | กองช่าง | จ่ายขาดเงินสะสม |
| 19 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบุงิ้ว หมู่ 7  (จากบ้าน – สามแยกถนน อบจ.เก่า) | 499,000.00 | - |  | ✓ |  | กองช่าง | จ่ายขาดเงินสะสม |
| 20 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านสันติพัฒนา หมู่ 13  (ซอย 0 จากบ้านนายสุพจน์ พักทะเล) | 453,000.00 | - |  | ✓ |  | กองช่าง | จ่ายขาดเงินสะสม |
| 21 | โครงการงานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับบ้านสันติสุข หมู่ 10  (จากบ้านสันติสุข – อ่างเก็บน้ำห้วยเตย) | 156,000.00 | - |  | ✓ |  | กองช่าง | จ่ายขาดเงินสะสม |
| 22 | โครงการงานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ  บ้านสันติสุข หมู่ 10 (ซอย 1 – ซอย 10) | 451,000.00 | - |  | ✓ |  | กองช่าง | จ่ายขาดเงินสะสม |
| 23 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสระตะเคียน  หมู่ 1 (ตำบลสระตะเคียน – บ้านโคกเตาเหล็ก ตำบลกุดโบสถ์  อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา) | 497,000.00 | - |  | ✓ |  | กองช่าง | จ่ายขาดเงินสะสม |
| 24 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่คูเมือง  หมู่ 15 (จากบ้านนายคำรณ – สี่แยกบ้านนายเสียม) | 497,000.00 | - |  | ✓ |  | กองช่าง | จ่ายขาดเงินสะสม |
| 25 | โครงการงานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับบ้านใหม่คูเมือง หมู่ 15 (สายจากบ้านบุงิ้ว เชื่อมบ้านใหม่คูเมือง) | 213,000.00 | - |  | ✓ |  | กองช่าง | จ่ายขาดเงินสะสม |
| 26 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยเตยพัฒนา  หมู่ที่ 14 (บ้านผู้ช่วยเสนียน ซอย 2) | 499,000.00 | - |  | ✓ |  | กองช่าง | จ่ายขาดเงินสะสม |
| 27 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองใหญ่  หมู่ที่ 12 (สายจากบ้านนายอานนท์ โยพันดุง – บ้าน  นายศรีนวล พรมกระโทก) | 529,000.00 | - |  | ✓ |  | กองช่าง | จ่ายขาดเงินสะสม |

**-(ต่อ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **ตามข้อบัญญัติ** | **เบิกจ่ายจริง** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **หน่วยงาน**  **ผู้รับผิดชอบ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการ**  **เสร็จแล้ว** | **อยู่ระหว่าง**  **ดำเนินการ** | **ยังไม่ได้**  **ดำเนินการ** |
| 28 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันตินิมิตร  หมู่ 11 (ซอย 4 จากบ้านนายคันชิต – บ้านนายวินิจ) | 277,000.00 | - |  | ✓ |  | กองช่าง | จ่ายขาดเงินสะสม |
| 29 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคลองศรีสุข หมู่ 9  (จากบ้านนายเดช มนุษย์ชาติ – บ้านนางประกาย โพเช่) | 300,000.00 | - |  | ✓ |  | กองช่าง | จ่ายขาดเงินสะสม |
| 30 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่ หมู่ 8  (จากแยกศาลาประชาคม – บ้านนายไสว กาศกระโทก) | 498,000.00 | - |  | ✓ |  | กองช่าง | จ่ายขาดเงินสะสม |
| 31 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกวัวนอน หมู่ 6 (จากถนนดำ – ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขึ้นเขา) | 393,000.00 | - |  | ✓ |  | กองช่าง | จ่ายขาดเงินสะสม |
| 32 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองไข่น้ำ หมู่ 5 (จากโรงเรียนบ้านหนองหิน – บ้านนายนิจศักดิ์ ยะกระโทก) | 262,000.00 | - |  | ✓ |  | กองช่าง | จ่ายขาดเงินสะสม |
| 33 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองหิน หมู่ 2  เลียบคลองลำมาศ | 183,000.00 | - |  | ✓ |  | กองช่าง | จ่ายขาดเงินสะสม |
| 34 | โครงการก่อสร้างถนน (ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) ถนนสายทางหลวง (เส้นโคกไม้ตาย หมู่ 4 –ตำบลบ้านราษฎร์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา) | 1,288,000.00 | - |  | ✓ |  | กองช่าง | จ่ายขาดเงินสะสม |
| 35 | โครงการก่อสร้างถนน ลาดยางแอสฟัลส์ติกคอนกรีต ถนนทางหลวงท้องถิ่นบ้านใหม่คูเมือง หมู่ 15 (สายบ้านใหม่คูเมือง – บ้านสันติสุข) | 2,683,000.00 | - |  | ✓ |  | กองช่าง | จ่ายขาดเงินสะสม |
| 36 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านสระตะเคียน หมู่ 1  (สองฝั่งลำมาศ) | 149,000.00 | - |  | ✓ |  | กองช่าง | จ่ายขาดเงินสะสม |

**-(ต่อ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **ตามข้อบัญญัติ** | **เบิกจ่ายจริง** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **หน่วยงาน**  **ผู้รับผิดชอบ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการ**  **เสร็จแล้ว** | **อยู่ระหว่าง**  **ดำเนินการ** | **ยังไม่ได้**  **ดำเนินการ** |
| 37 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสระตะเคียน  หมู่ 1 (จากบ้านนายเกี้ยว – หน้าวัดสระตะเคียน) | 433,000.00 | - |  | ✓ |  | กองช่าง | จ่ายขาดเงินสะสม |
| **รวม** | | **19,940,500** | **3,936,992.00** |  |  |  |  |  |

**② ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **ตามข้อบัญญัติ** | **เบิกจ่ายจริง** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **หน่วยงาน**  **ผู้รับผิดชอบ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการ**  **เสร็จแล้ว** | **อยู่ระหว่าง**  **ดำเนินการ** | **ยังไม่ได้**  **ดำเนินการ** |
| **แผนงานการเกษตร** | | | | | | | | |
| 1 | โครงการ “รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน” | 20,000.00 | 16,330.00 | ✓ |  |  | กองส่งเสริมการเกษตร | ข้อบัญญัติ |
| 2 | โครงการดูแลและบำรุงรักษาแปลงปลูกต้นไม้ บริเวณพื้นที่สาธารณะดงดาน หมู่ที่ 1 ตำบลสระตะเคียน | 30,000.00 | - |  |  | ✓ | กองส่งเสริมการเกษตร | ข้อบัญญัติ |
| 3 | โครงการทำแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสระตะเคียน | 10,000.00 | 3,500.00 | ✓ |  |  | กองส่งเสริมการเกษตร | ข้อบัญญัติ |
| 4 | โครงการผลิตและส่งเสริมการใช้ราในการป้องกันและกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสระตะเคียน | 20,000.00 | 19,520.00 | ✓ |  |  | กองส่งเสริมการเกษตร | ข้อบัญญัติ |
| 5 | โครงการสนับสนุนการดำเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 10,000.00 | - |  |  | ✓ | กองส่งเสริมการเกษตร | ข้อบัญญัติ |
| 6 | โครงการอบรมการทำน้ำสกัดจากมูลสุกร ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสระตะเคียน | 20,000.00 | 15,470.00 | ✓ |  |  | กองส่งเสริมการเกษตร | ข้อบัญญัติ |
| 7 | โครงการอบรมและสาธิตการทำปุ๋ยหมัก “สูตรพระราชทาน”สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสระตะเคียน | 30,000.00 | - |  |  | ✓ | กองส่งเสริมการเกษตร | ข้อบัญญัติ |
| 8 | โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสระตะเคียน | 20,000.00 | 9,550 | ✓ |  |  | กองส่งเสริมการเกษตร | ข้อบัญญัติ |
| **รวม** | | **160,000.00** | **64,370.00** |  |  |  |  |  |

**③ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **ตามข้อบัญญัติ** | **เบิกจ่ายจริง** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **หน่วยงาน**  **ผู้รับผิดชอบ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการ**  **เสร็จแล้ว** | **อยู่ระหว่าง**  **ดำเนินการ** | **ยังไม่ได้**  **ดำเนินการ** |
| **แผนงานการศึกษา** | | | | | | | | |
| 1 | โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 | 85,000.00 | 72,333.00 | ✓ |  |  | กองการศึกษาฯ | ข้อบัญญัติ |
| 2 | โครงการนิทรรศการผลงานของหนู | 20,000.00 | - |  |  | ✓ | กองการศึกษาฯ | ข้อบัญญัติ |
| 3 | โครงการประเมินพัฒนาการองค์รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 30,000.00 | - |  |  | ✓ | กองการศึกษาฯ | ข้อบัญญัติ |
| 4 | โครงการส่งเสริมพัฒนาการผ่านสื่อธรรมชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 70,000.00 | 54,905.00 | ✓ |  |  | กองการศึกษาฯ | ข้อบัญญัติ |
| **โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ได้แก่** | | 1,765,420.00 | 1,595,460.00 | ✓ |  |  | กองการศึกษาฯ | ข้อบัญญัติ |
| 5 | โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |  |  | | | | | |
| 6 | วัสดุการศึกษา |  |  | | | | | |
| 7 | ค่าหนังสือเรียน |  |  | | | | | |
| 8 | ค่าอุปกรณ์การเรียน |  |  | | | | | |
| 9 | ค่าเครื่องแบบนักเรียน |  |  | | | | | |
| 10 | ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน |  |  | | | | | |
| 11 | โครงการจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |  |  | | | | | |
| 12 | โครงการสวนผักหนูน้อย |  |  | | | | | |
| 13 | โครงการสายใยรัก แม่และลูก (กิจกรรมวันแม่) |  |  | | | | | |
| 14 | โครงการนิทาน ปู่ ย่า ตา ยาย สายใยชุมชน |  |  | | | | | |
| 15 | โครงการศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น |  |  | | | | | |
| 16 | โครงการเยี่ยมบ้านประสานความร่วมมือในการพัฒนาเด็ก |  |  | | | | | |
| 17 | โครงการประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กที่มารับบริการ |  |  | | | | | |
| 18 | อุดหนุนสำหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  |  | | | | | |

**-(ต่อ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **ตามข้อบัญญัติ** | **เบิกจ่ายจริง** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **หน่วยงาน**  **ผู้รับผิดชอบ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการ**  **เสร็จแล้ว** | **อยู่ระหว่าง**  **ดำเนินการ** | **ยังไม่ได้**  **ดำเนินการ** |
| 6 | อาหารเสริม (นม) เด็กศพด. สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล  สระตะเคียน | 352,580.80 | 336,715 | ✓ |  |  | กองการศึกษาฯ | ข้อบัญญัติ |
| 7 | อาหารเสริม (นม) เด็กนักเรียนภายในตำบลสระตะเคียน | 1,818,473.80 | 1,706,910.78 | ✓ |  |  | กองการศึกษาฯ | ข้อบัญญัติ |
| 8 | อาหารกลางวันสำหรับนักเรียน | 3,796,000.00 | 3,628,900.00 | ✓ |  |  | กองการศึกษาฯ | ข้อบัญญัติ |
| 9 | โครงการส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้ตำบลสระตะเคียน | 10,000.00 | 9,991.00 | ✓ |  |  | กองการศึกษาฯ | ข้อบัญญัติ |
| **แผนงานสาธารณสุข** | | | | | | | | |
| 1 | โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิฐานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี | 20,000.00 | 9,165.00 | ✓ |  |  | กองสาธารณสุขฯ | ข้อบัญญัติ |
| 2 | โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน | 800,000.00 | 692,380.00 | ✓ |  |  | กองสาธารณสุขฯ | ข้อบัญญัติ |
| 3 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก | 200,000.00 | 138,577.20 | ✓ |  |  | กองสาธารณสุขฯ | ข้อบัญญัติ |
| 4 | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิฐานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี | 100,000.00 | 95,825.00 | ✓ |  |  | กองสาธารณสุขฯ | ข้อบัญญัติ |
| **แผนงานสังคมสงเคราะห์** | | | | | | | | |
| 1 | โครงการป้องกันการแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กสตรี  และบุคคลในครอบครัว | 15,000.00 | 10,100.00 | ✓ |  |  | กองสวัสดิการฯ | ข้อบัญญัติ |
| 2 | โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดีด้วยสมุนไพรในชุมชน | 20,000.00 | 19,855.00 | ✓ |  |  | กองสวัสดิการฯ | ข้อบัญญัติ |
| 3 | โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพตำบลสระตะเคียน (อาชีพระยะสั้น) | 20,000.00 | 17,721.00 | ✓ |  |  | กองสวัสดิการฯ | ข้อบัญญัติ |
| 4 | โครงการพัฒนาผู้นำกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน | 35,000.00 | 9,500.00 | ✓ |  |  | กองสวัสดิการฯ | ข้อบัญญัติ |

**-(ต่อ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **ตามข้อบัญญัติ** | **เบิกจ่ายจริง** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **หน่วยงาน**  **ผู้รับผิดชอบ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการ**  **เสร็จแล้ว** | **อยู่ระหว่าง**  **ดำเนินการ** | **ยังไม่ได้**  **ดำเนินการ** |
| 5 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาและส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ | 30,000.00 | 24,785.00 | ✓ |  |  | กองสวัสดิการฯ | ข้อบัญญัติ |
| 6 | โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลสระตะเคียน | 15,000.00 | 12,710.00 | ✓ |  |  | กองสวัสดิการฯ | ข้อบัญญัติ |
| **แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ** | | | | | | | | |
| 1 | โครงการกีฬาสามัคคี “สระตะเคียนเกมส์” ครั้งที่ 22 | 200,000.00 | 197,400.65 | ✓ |  |  | กองการศึกษาฯ | ข้อบัญญัติ |
| 2 | โครงการประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรม | 10,000.00 | - |  |  | ✓ | กองการศึกษาฯ | ข้อบัญญัติ |
| 3 | โครงการพระธรรมฑูตส่งเสริมจริยธรรมสู่ชุมชน | 10,000.00 | 9,430.00 | ✓ |  |  | กองการศึกษาฯ | ข้อบัญญัติ |
| 4 | โครงการส่งเสริมสัปดาห์พระพุทธศาสนาและพัฒนาจริยธรรมเยาวชน | 25,000.00 | 17,330.00 | ✓ |  |  | กองการศึกษาฯ | ข้อบัญญัติ |
| 5 | โครงการสดุดีวีรกรรมท่านท้าวสุรนารี ประจำปี 2563 | 20,000.00 | - |  |  | ✓ | กองการศึกษาฯ | ข้อบัญญัติ |
| 6 | โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา | 10,000.00 | - |  |  | ✓ | กองการศึกษาฯ | ข้อบัญญัติ |
| **แผนงานงบกลาง** | | | | | | | | |
| 1 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 12,104,400.00 | 11,320,200.00 | ✓ |  |  | กองสวัสดิการฯ | ข้อบัญญัติ |
| 2 | เบี้ยยังชีพผู้พิการ | 3,504,000.00 | 3,207,200.00 | ✓ |  |  | กองสวัสดิการฯ | ข้อบัญญัติ |
| 3 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 132,000.00 | 104,000.00 | ✓ |  |  | กองสวัสดิการฯ | ข้อบัญญัติ |
| 4 | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน | 290,000.00 | 290,000.00 | ✓ |  |  | กองสาธารณสุขฯ | ข้อบัญญัติ |
| **รวม** | | **25,507,874.60** | **27,706,347.41** |  |  |  |  |  |

**④ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **ตามข้อบัญญัติ** | **เบิกจ่ายจริง** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **หน่วยงาน**  **ผู้รับผิดชอบ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการ**  **เสร็จแล้ว** | **อยู่ระหว่าง**  **ดำเนินการ** | **ยังไม่ได้**  **ดำเนินการ** |
| **แผนงานเคหะและชุมชน** | | | | | | | | |
| 1 | โครงการกำจัดของเสียอันตรายจากชุมชน | 20,000.00 | 16,000.00 | ✓ |  |  | กองสาธารณสุขฯ | ข้อบัญญัติ |
| 2 | โครงการครัวเรือนสะอาด หมู่บ้านสวยงาม | 30,000.00 | - |  |  | ✓ | กองสาธารณสุขฯ | ข้อบัญญัติ |
| 3 | โครงการชุมชนต้นแบบการจัดการขยะ | 50,000.00 | 14,930.00 | ✓ |  |  | กองสาธารณสุขฯ | ข้อบัญญัติ |
| **รวม** | | **100,000.00** | **30,930.00** |  |  |  |  |  |

**⑤ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **ตามข้อบัญญัติ** | **เบิกจ่ายจริง** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **หน่วยงาน**  **ผู้รับผิดชอบ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการ**  **เสร็จแล้ว** | **อยู่ระหว่าง**  **ดำเนินการ** | **ยังไม่ได้**  **ดำเนินการ** |
| **แผนงานบริหารงานทั่วไป** | | | | | | | | |
| 1 | โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย | 15,000.00 | 13,030.00 | ✓ |  |  | สำนักปลัด | ข้อบัญญัติ |
| 2 | โครงการจัดทำเอกสาร วารสารและสื่อประชาสัมพันธ์ | 50,000.00 | 48,500.00 | ✓ |  |  | สำนักปลัด | ข้อบัญญัติ |
| 3 | โครงการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น | 600,000.00 | - |  |  | ✓ | สำนักปลัด | ข้อบัญญัติ |
| 4 | โครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมพนักงานส่วนตำบลฯ | 30,000.00 | 29,942.00 | ✓ |  |  | สำนักปลัด | ข้อบัญญัติ |
| 5 | โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 200,000.00 | 200,000.00 | ✓ |  |  | สำนักปลัด | ข้อบัญญัติ |
| 6 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ | 50,000.00 | 49,700.00 | ✓ |  |  | สำนักปลัด | ข้อบัญญัติ |
| **แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** | | | | | | | | |
| 1 | โครงการ อบต.สระตะเคียนพบปะประชาชน | 10,000.00 | 9,970.00 | ✓ |  |  | สำนักปลัด | ข้อบัญญัติ |
| 2 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และสนับสนุนให้มีความรู้ในการจัดทำแผนหมู่บ้าน/ชุมชน | 30,000.00 | 20,195.00 | ✓ |  |  | สำนักปลัด | ข้อบัญญัติ |
| **รวม** | | **985,000.00** | **30,930.00** |  |  |  |  |  |

**⑥ ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **ตามข้อบัญญัติ** | **เบิกจ่ายจริง** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **หน่วยงาน**  **ผู้รับผิดชอบ** | | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการ**  **เสร็จแล้ว** | **อยู่ระหว่าง**  **ดำเนินการ** | **ยังไม่ได้**  **ดำเนินการ** |
| **แผนงานการรักษาความสงบภายใน** | | | | | | | | | |
| 1 | โครงการจัดตั้งศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน | 20,000.00 | 3,880.00 | ✓ |  |  | สำนักปลัด | ข้อบัญญัติ | |
| 2 | โครงการชุมนุมสวนสนามและบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวัน  อปพร. | 30,000.00 | - |  |  | ✓ | สำนักปลัด | ข้อบัญญัติ | |
| 3 | โครงการบ้านเมืองน่าอยู่และปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลและส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ | 30,000.00 | - |  |  | ✓ | สำนักปลัด | ข้อบัญญัติ | |
| 4 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 65,000.00 | - |  |  | ✓ | สำนักปลัด | ข้อบัญญัติ | |
| 5 | โครงการฝึกทบทวนอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | 150,000.00 | - |  |  | ✓ | สำนักปลัด | ข้อบัญญัติ | |
| 6 | โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ | 100,000.00 | 43,681.20 | ✓ |  |  | สำนักปลัด | ข้อบัญญัติ  (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) | |
| **รวม** | | **395,000.00** | **4,372,000.00** |  |  |  |  |  | |
| **รวมทั้งสิ้น** | | **47,088,374.60** | **36,481,976.41** |  |  |  |  |  | |

**3.2 วิเคราะห์เชิงคุณภาพ**

ผลการวิเคราะห์รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเชิงคุณภาพ

ให้มีประสิทธิผล คือการนำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ/กิจกรรมงานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการรวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกัน และมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนำของประเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ได้นำโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาตำบลมาใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติงาน ซึ่งกรอบที่จัดทำนั้นได้มาจากการประชาคมของประชาชนในแต่ละหมู่บ้านแล้วนำมาจัดทำเป็นโครงการแต่ละด้านโดยการดำเนินงานด้านต่างๆ นั้น สามารถกำหนดออกเป็นแนวทางในการพัฒนาตำบล 6 ด้าน สรุปได้ดังนี้

**1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

1.1 องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างและปรับปรุง

ถนนภายในตำบลให้มีสภาพที่ดีมาโดยตลอด ซึ่งปัจจุบันถนนส่วนใหญ่จะเป็นถนนลาดยาง หรือถนนคอนกรีต เสริมเหล็กเกือบทุกเส้นแล้ว

1.2 องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ได้ดำเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าและระบบ

สาธารณูปโภคให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนที่ขาดแคลน ทำให้ในปัจจุบันประชาชนมีไฟฟ้าและมีน้ำใช้เกือบทุกครัวเรือน

**2. ด้านเศรษฐกิจ**

2.1 องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ได้ส่งเสริมและสนับสนุนตามโครงการ

ให้ความรู้ในการทำปุ๋ยอินทรีย์ และส่งเสริมโรงการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ส่งเสริมการประกอบการอาชีพต่างๆ

* 1. องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ได้ส่งเสริมและให้ความสำคัญทางด้านขนส่ง

พืชผลทางเกษตรออกมาจำหน่ายเพื่อความเป็นอยู่ในบ้านได้สะดวกมากขึ้น

**3. ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม**

3.1 องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาชาวบ้านให้

คงอยู่กับชุมชนและสังคมตลอดไป

3.2 องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ได้ให้ความสำคัญต่อการศึกษาแก่เด็กโดย

สนับสนุนงบประมาณ การจัดหาวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน และโครงการอาหารกลางวันแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

3.3 องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ได้ดำเนินโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการ

ป้องกันและให้ความช่วยเหลือการควบคุมโรคต่างๆ ภายในหมู่บ้าน/ชุมชน เช่น โรคไข้เลือดออก พิษสุนัขบ้า ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้าน และอบรมคุณธรรมให้กลุ่มผู้สูงอายุ โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุหรือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

3.4 องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณให้กับศูนย์

กีฬาตำบลเพื่อจัดกิจกรรมด้านกีฬาให้กับเยาวชน และประชาชนทั่วไปได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ตลอดจนเป็นการส่งเสริมความสามัคคีให้เกิดในชุมชน

**4. ด้านสิ่งแวดล้อม**

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ได้สนับสนุนให้ประชาชนอนุรักษ์ทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการรณรงค์ให้มีธนาคารขยะสร้างรายได้เพื่อลดปัญหามลพิษภายในหมู่บ้าน/ชุมชน และให้เด็กได้มีจิตสำนึกโดยการปลูกป่าทดแทน

**5. ด้านการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร**

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ได้สนับสนุนงบประมาณให้กับหน่วยงานภายใน

องค์กรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการบริการให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจัดอบรมให้ความรู้เพิ่มเติมแก่พนักงานส่วนตำบล และการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานภายในองค์การฯ

**6. ตามแผนงานกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล**

6.1 องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ได้ให้การสนับสนุนโครงการเฝ้าระวังรักษา

ทรัพย์สินของประชาชนภายในตำบลสระตะเคียนโดยตั้งจุดตรวจ เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมทั้งห่างไกลยาเสพติดในช่วงเทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์

6.2 องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ได้ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณ

เงินอุดหนุนการจัดงานรัฐพิธีให้กับอำเภอเสิงสาง และให้ข้าราชการทุกหน่วยงาน ได้เข้าร่วมในงานรัฐพิธีในช่วงวันสำคัญและน้อมรำลึกถึงบุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในวันต่างๆ และโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในชุมชน

**3.3 สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล**

**แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนในภาพรวม**

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม**

**# ตารางที่ 1** แสดงผลการวิเคราะห์เพศ อายุ การศึกษา อาชีพหลัก สถานะภาพ ของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนในภาพรวม เรียงตามลำดับความถี่ดังนี้

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **รายการข้อมูล** | | **ความถี่** | **ร้อยละ** |
| **1. เพศ** | ชาย  หญิง | 278  222 | 55.60  44.40 |
| **รวม** | | **500** | **100.00** |
| **2. อายุ** | ต่ำกว่า 20 ปี  20 – 30 ปี  31 – 40 ปี  41 – 50 ปี  51 – 60 ปี  มากกว่า 60 ปี | 98  99  50  25  110  118 | 19.60  19.80  10.00  5.00  22.00  23.60 |
| **รวม** | | **500** | **100.00** |
| **3. การศึกษา** | ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  อนุปริญญา หรือเทียบเท่า  ปริญญาตรี  สูงกว่าปริญญาตรี  อื่นๆ | 150  98  50  20  2  180 | 30.00  19.60  10.00  4.00  0.40  36.00 |
| **รวม** | | **500** | **100.00** |
| **4. อาชีพหลัก** | รับราชการ  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว  รับจ้าง  นักเรียน นักศึกษา  เกษตรกร  อื่นๆ | 8  40  121  120  61  125  25 | 1.60  8.00  24.60  24.00  12.20  24.60  5.00 |
| **รวม** | | **500** | **100.00** |

**จากตารางที่ 1** พบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในภาพรวม ดังนี้

⮚**กลุ่มเพศ** ข้อมูลทั้งหมด จำนวน 500 ชุด ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน 278 คน คิดเป็น

ร้อยละ 55.60% เพศหญิง จำนวน 222 คน คิดเป็นร้อยละ 44.40%

⮚**กลุ่มอายุ** ข้อมูลทั้งหมด จำนวน 500 ชุด ส่วนใหญ่เป็นช่วงอายุ มากกว่า 60ปี จำนวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 23.60% รองลงไปเป็นช่วงอายุ 51 –60ปี จำนวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 22.00% และน้อยที่สุดเป็นช่วงอายุ 41-50ปี จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00%

⮚**กลุ่มการศึกษา** ข้อมูลทั้งหมด จำนวน 500 ชุด ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาระดับอื่นๆ จำนวน

180คน คิดเป็นร้อยละ 36.00% รองลงไปเป็นการศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวน 110คน คิดเป็นร้อยละ 30.00% และน้อยที่สุดเป็นการศึกษาระสูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 2คน คิดเป็นร้อยละ 0.40%

⮚**กลุ่มอาชีพหลัก** ข้อมูลทั้งหมด จำนวน 500ชุด ส่วนใหญ่เป็นอาชีพเกษตรกร จำนวน 125คน คิดเป็นร้อยละ 25.00% รองลงไปเป็นอาชีพค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว จำนวน 121คน คิดเป็นร้อยละ 24.20% และน้อยที่สุดเป็นอาชีพรับราชการ จำนวน 8คน คิดเป็นร้อยละ 1.60%

**ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนในภาพรวม ปรากฏผลดังนี้**

**# ตารางที่ 2** แสดงผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย **** และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของประชาชนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนในภาพรวม ในเขตพื้นที่ตำบลสระตะเคียน **จำแนกตามเพศชาย**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ความพึงพอใจ** |  | **(S.D.)** | **ระดับการแปรผล** |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 2.49 | 1.57 | พอใจ |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 2.48 | 1.50 | พอใจ |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 2.45 | 1.47 | พอใจ |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 2.58 | 1.80 | พอใจมาก |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 2.47 | 1.52 | พอใจ |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 2.46 | 1.53 | พอใจ |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 2.46 | 1.59 | พอใจ |
| 8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 2.64 | 2.10 | พอใจมาก |
| 9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 2.59 | 1.93 | พอใจมาก |
| **ภาพรวม** | **2.51** | **1.67** | พอใจมาก |

**จากตารางที่ 2** พบว่าโดยภาพรวม **กลุ่มตัวอย่างเพศชาย** กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ในเขตพื้นที่ตำบลสระตะเคียน อยู่ในระดับ“พอใจมาก” (=2.51 , S.D.= 1.67) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ารายการที่กลุ่มตัวอย่างพึงพอใจมาก คือ การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน (=2.64 , S.D.= 2.10) รองลงไปคือ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (= 2.59 , S.D.= 1.93) และน้อยที่สุดคือ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม (=2.45 , S.D.= 1.47)

**# ตารางที่ 3** แสดงผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย **** และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของประชาชนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนในภาพรวม ในเขตพื้นที่ตำบลสระตะเคียน **จำแนกตามเพศหญิง**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ความพึงพอใจ** |  | **(S.D.)** | **ระดับการแปรผล** |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 2.43 | 1.32 | พอใจ |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 2.53 | 1.66 | พอใจมาก |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 2.57 | 1.77 | พอใจมาก |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 2.52 | 1.64 | พอใจมาก |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 2.56 | 1.73 | พอใจมาก |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 2.55 | 1.78 | พอใจมาก |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 2.67 | 2.08 | พอใจมาก |
| 8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 2.65 | 2.00 | พอใจมาก |
| 9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 2.64 | 2.04 | พอใจมาก |
| **ภาพรวม** | **2.57** | **1.78** | พอใจมาก |

**จากตารางที่ 3** พบว่าโดยภาพรวม **กลุ่มตัวอย่างเพศหญิง** กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ในเขตพื้นที่ตำบลสระตะเคียน อยู่ในระดับ “พอใจมาก” (=2.57 , S.D.= 1.78) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ารายการที่กลุ่มตัวอย่างพึงพอใจมาก คือ ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น (=2.67 , S.D.= 2.08) รองลงไปคือ การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน (=2.65 , S.D.= 2.00) และมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม (=2.43 , S.D.= 1.32)

**# ตารางที่ 4** แสดงผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย **** และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของประชาชนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนในภาพรวม ในเขตพื้นที่ตำบลสระตะเคียน **จำแนกตามเพศชาย เพศหญิง**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ความพึงพอใจ** |  | **(S.D.)** | **ระดับการแปรผล** |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 2.46 | 1.47 | พอใจ |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 2.50 | 1.58 | พอใจมาก |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 2.50 | 1.61 | พอใจมาก |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 2.55 | 6.00 | พอใจมาก |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 2.51 | 1.61 | พอใจมาก |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 2.50 | 1.64 | พอใจมาก |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 2.54 | 1.84 | พอใจมาก |
| 8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 2.65 | 1.53 | พอใจมาก |
| 9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 2.61 | 2.00 | พอใจมาก |
| **ภาพรวม** | **2.54** | **2.14** | พอใจมาก |

**จากตารางที่ 4** พบว่าโดยภาพรวม **กลุ่มตัวอย่างเพศชาย เพศหญิง** กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ในเขตพื้นที่ตำบล สระตะเคียน อยู่ในระดับ “พอใจมาก” (=2.54 , S.D.= 2.14) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ารายการที่กลุ่มตัวอย่างพึงพอใจมาก คือ การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน (=2.65 , S.D.= 1.53) รองลงไปคือ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (= 2.61, S.D.= 2.00) และมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม (=2.46 , S.D.= 1.47)

**แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล สระตะเคียนในแต่ละยุทธศาสตร์**

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม**

**# ตารางที่ 5** แสดงผลการวิเคราะห์เพศ อายุ การศึกษา อาชีพหลัก สถานะภาพ ของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนในแต่ละยุทธศาสตร์ เรียงตามลำดับความถี่ดังนี้

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **รายการข้อมูล** | | **ความถี่** | **ร้อยละ** |
| **1. เพศ** | ชาย  หญิง | 278  222 | 55.60  44.40 |
| **รวม** | | **500** | **100.00** |
| **2. อายุ** | ต่ำกว่า 20 ปี  20 – 30 ปี  31 – 40 ปี  41 – 50 ปี  51 – 60 ปี  มากกว่า 60 ปี | 98  99  50  25  110  118 | 19.60  19.80  10.00  5.00  22.00  23.60 |
| **รวม** | | **500** | **100.00** |
| **3. การศึกษา** | ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  อนุปริญญา หรือเทียบเท่า  ปริญญาตรี  สูงกว่าปริญญาตรี  อื่นๆ | 150  98  50  20  2  180 | 30.00  19.60  10.00  4.00  0.40  36.00 |
| **รวม** | | **500** | **100.00** |
| **4. อาชีพหลัก** | รับราชการ  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว  รับจ้าง  นักเรียน นักศึกษา  เกษตรกร  อื่นๆ | 8  40  121  120  61  125  25 | 1.60  8.00  24.60  24.00  12.20  24.60  5.00 |
| **รวม** | | **500** | **100.00** |

**จากตารางที่ 1** พบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในภาพรวม ดังนี้

⮚**กลุ่มเพศ** ข้อมูลทั้งหมด จำนวน 500 ชุด ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน 278 คน คิดเป็น

ร้อยละ 55.60% เพศหญิง จำนวน 222 คน คิดเป็นร้อยละ 44.40%

⮚**กลุ่มอายุ** ข้อมูลทั้งหมด จำนวน 500 ชุด ส่วนใหญ่เป็นช่วงอายุ มากกว่า 60ปี จำนวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 23.60% รองลงไปเป็นช่วงอายุ 51 –60ปี จำนวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 22.00% และน้อยที่สุดเป็นช่วงอายุ 41-50ปี จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00%

⮚**กลุ่มการศึกษา** ข้อมูลทั้งหมด จำนวน 500 ชุด ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาระดับอื่นๆ จำนวน

180คน คิดเป็นร้อยละ 36.00% รองลงไปเป็นการศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวน 110คน คิดเป็นร้อยละ 30.00% และน้อยที่สุดเป็นการศึกษาระสูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 2คน คิดเป็นร้อยละ 0.40%

⮚**กลุ่มอาชีพหลัก** ข้อมูลทั้งหมด จำนวน 500ชุด ส่วนใหญ่เป็นอาชีพเกษตรกร จำนวน 125คน คิดเป็นร้อยละ 25.00% รองลงไปเป็นอาชีพค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว จำนวน 121คน คิดเป็นร้อยละ 24.20% และน้อยที่สุดเป็นอาชีพรับราชการ จำนวน 8คน คิดเป็นร้อยละ 1.60%

**ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนในแต่ละยุทธศาสตร์ ปรากฏผลดังนี้**

**⏩ส่วนยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน** (จากประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 500 คน)

**# ตารางที่ 6** แสดงผลการวิเคราะห์ของประชาชนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนในแต่ละยุทธศาสตร์เรียงตามลำดับความถี่ดังนี้

|  |  |
| --- | --- |
| **ความพึงพอใจ** | **คะแนน**  **(10 คะแนน)** |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม | 8.52 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 8.77 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 9.08 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ | 9.08 |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.92 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.52 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 8.88 |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 9.12 |
| **ภาพรวม** | **8.86** |

**จากตารางที่ 6** พบว่ากลุ่มตัวอย่างโดยผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ในเขตพื้นที่ตำบลสระตะเคียน กลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับคะแนนมากที่สุด (=8.86) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ารายการที่กลุ่มตัวอย่างให้คะแนนมาก คือ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (= 9.12) รองลงไปคือ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม (= 9.08) และน้อยที่สุดคือ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม (= 8.52)

**⏩ส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ** (จากประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 500 คน)

**# ตารางที่ 7** แสดงผลการวิเคราะห์ของประชาชนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนในแต่ละยุทธศาสตร์เรียงตามลำดับความถี่ดังนี้

|  |  |
| --- | --- |
| **ความพึงพอใจ** | **คะแนน**  **(10 คะแนน)** |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม | 8.40 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 8.88 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 9.04 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ | 8.72 |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.84 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.84 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 8.59 |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.69 |
| **ภาพรวม** | **8.75** |

**จากตารางที่ 7** พบว่ากลุ่มตัวอย่างโดยผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ในเขตพื้นที่ตำบลสระตะเคียน กลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับคะแนนมากที่สุด (= 8.75) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ารายการที่กลุ่มตัวอย่างให้คะแนนมาก คือ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม (= 9.04) รองลงไปคือ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม (= 8.88) และน้อยที่สุดคือ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม (= 8.40)

**⏩ส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม** (จากประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 500 คน)

**# ตารางที่ 8** แสดงผลการวิเคราะห์ของประชาชนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนในแต่ละยุทธศาสตร์เรียงตามลำดับความถี่ดังนี้

|  |  |
| --- | --- |
| **ความพึงพอใจ** | **คะแนน**  **(10 คะแนน)** |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม | 8.73 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 9.08 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 8.88 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ | 9.00 |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 9.32 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.64 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 8.68 |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.60 |
| **ภาพรวม** | **8.87** |

**จากตารางที่ 8** พบว่ากลุ่มตัวอย่างโดยผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ในเขตพื้นที่ตำบลสระตะเคียน กลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับคะแนนมากที่สุด (=8.87) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ารายการที่กลุ่มตัวอย่างให้คะแนนมาก คือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (= 9.32) รองลงไปคือ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม (= 9.08) และน้อยที่สุดคือ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (= 8.60)

**⏩ส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม** (จากประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 500 คน)

**# ตารางที่ 9** แสดงผลการวิเคราะห์ของประชาชนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนในแต่ละยุทธศาสตร์เรียงตามลำดับความถี่ดังนี้

|  |  |
| --- | --- |
| **ความพึงพอใจ** | **คะแนน**  **(10 คะแนน)** |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม | 9.08 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 8.99 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 9.17 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ | 8.84 |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.84 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 9.04 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 9.10 |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.56 |
| **ภาพรวม** | **8.95** |

**จากตารางที่ 9** พบว่ากลุ่มตัวอย่างโดยผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ในเขตพื้นที่ตำบลสระตะเคียน กลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับคะแนนมากที่สุด (= 8.95) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ารายการที่กลุ่มตัวอย่างให้คะแนนมาก คือ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม (= 9.17) รองลงไปคือ ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น (9.10) และน้อยที่สุดคือ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (=8.56)

**⏩ส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร** (จากประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 500 คน)

**# ตารางที่ 10** แสดงผลการวิเคราะห์ของประชาชนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนในแต่ละยุทธศาสตร์เรียงตามลำดับความถี่ดังนี้

|  |  |
| --- | --- |
| **ความพึงพอใจ** | **คะแนน**  **(10 คะแนน)** |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม | 9.17 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 8.82 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 8.94 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ | 8.63 |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 9.00 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.66 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 8.56 |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.76 |
| **ภาพรวม** | **8.82** |

**จากตารางที่ 10** พบว่ากลุ่มตัวอย่างโดยผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ในเขตพื้นที่ตำบลสระตะเคียน กลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับคะแนนมากที่สุด (= 8.82) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ารายการที่กลุ่มตัวอย่างให้คะแนนมาก คือ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม (= 9.17) รองลงไปคือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (= 9.00) และน้อยที่สุดคือ ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น (= 8.56)

**⏩ส่วนยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล** (จากประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 500 คน)

**# ตารางที่ 11** แสดงผลการวิเคราะห์ของประชาชนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนในแต่ละยุทธศาสตร์เรียงตามลำดับความถี่ดังนี้

|  |  |
| --- | --- |
| **ความพึงพอใจ** | **คะแนน**  **(10 คะแนน)** |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม | 8.94 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 9.12 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 9.08 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ | 8.67 |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 9.14 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.72 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 8.87 |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.95 |
| **ภาพรวม** | **8.94** |

**จากตารางที่ 11**  พบว่ากลุ่มตัวอย่างโดยผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ในเขตพื้นที่ตำบลสระตะเคียน กลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับคะแนนมากที่สุด (= 8.94) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ารายการที่กลุ่มตัวอย่างให้คะแนนมาก คือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (= 9.14) รองลงไปคือ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม (= 9.12) และน้อยที่สุดคือ มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ (= 8.67)

**ประเมินยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**1. สรุปคะแนนผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)**

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ดังนี้

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** |
| 1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 20 | 193 | 26.96 |
| 2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ | 15 | 151 | 21.09 |
| **3. ยุทธศาสตร์** การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล  สระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา **ประกอบด้วย** | **65** | | |
| 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | (10) | 100 | 13.97 |
| 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | (10) | 101 | 14.11 |
| 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด | (10) | 100 | 13.97 |
| 3.4 วิสัยทัศน์ | (5) | 51 | 7.12 |
| 3.5 กลยุทธ์ | (5) | 48 | 6.70 |
| 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ | (5) | 50 | 6.98 |
| 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ | (5) | 52 | 7.26 |
| 3.8 แผนงาน | (5) | 53 | 7.40 |
| 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม | (5) | 48 | 6.70 |
| 3.10 ผลผลิต/โครงการ | (5) | 46 | 6.42 |
| **รวมคะแนน** | **100** | **993** | **100.00** |

**2. สรุปคะแนนผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา**

ผลการให้คะแนนโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ดังนี้

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** |
| 2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา | 10 | 100 | 13.59 |
| 2.2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ | 10 | 100 | 13.59 |
| 2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ | 10 | 100 | 13.59 |
| 2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน | 10 | 99 | 13.45 |
| **2.5 โครงการพัฒนา ประกอบด้วย** | **60** | | |
| (1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ | (5) | 52 | 7.07 |
| (2) กำหนดเป้าประสงค์สอดคล้องกับโครงการ | (5) | 51 | 6.93 |
| (3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้ง  งบประมาณได้ถูกต้อง | (5) | 51 | 6.93 |
| (4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี | (5) | 49 | 6.66 |
| (5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | (5) | 49 | 6.66 |
| (6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 | (5) | 48 | 6.52 |
| (7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | (5) | 52 | 7.07 |
| (8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้  ประเทศชาติมั่นคง มั่งคง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ | (5) | 48 | 6.52 |
| (9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) | (5) | 50 | 6.79 |
| (10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ | (5) | 49 | 6.66 |
| (11) มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  และผลที่คาดว่าจะได้รับ | (5) | 50 | 6.79 |
| (12) ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ | (5) | 51 | 6.93 |
| **รวมคะแนน** | **100** | **999** | **100.00** |

**ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ**

**4.1 สรุปผลการติดตามและประเมินผล**

จากการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน โดยมาจากการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน เป็นโครงการ/กิจกรรมที่ได้มาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) และเพิ่มเติม ฉบับที่ 1, 2 เป็นแผนที่จัดทำขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล สระตะเคียน ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น โดยแบ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ 1)การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2)การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 3)การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 4)การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 5)การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร 6)ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล และแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยกำหนดระยะเวลาดำเนินการไว้ในโครงการ/กิจกรรม แต่เมื่อนำโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) และเพิ่มเติม ฉบับที่ 1, 2 ไปสู่การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สาเหตุของการดำเนินโครงการ/กิจกรรมไม่บรรลุการตั้งโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น สืบเนื่องมาจากมีการบริการสาธารณะหลายด้านทำให้ทรัพยากรด้านงบประมาณมีจำนวนจำกัดไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ ผู้บริหารจึงได้จัดสรรงบประมาณรายได้ของท้องถิ่นเพื่อพัฒนาโครงการที่จำเป็นเร่งด่วน ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่

**4.2 ข้อสังเกตการติดตามและประเมินผล**

ในการรายงานการติดตามและประเมินผลพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 ให้ยกเลิกความใน (3) ของข้อ 29 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”

**4.3 ข้อจำกัดในการติดตามและประเมินผล**

1. งบประมาณมีจำนวนจำกัดเมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจที่ถ่ายโอน และความต้องการของประชาชน โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จะต้องดำเนินการพัฒนาอีกมาก

2. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจ และไม่ให้ความสำคัญกับการทำแผนพัฒนาท้องถิ่นทำให้

การปฏิบัติงานยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาตอบสนองความต้องการให้กับประชาชนได้อย่างตรงจุด

3. ประชาชนบางส่วนไม่เข้าร่วมกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบล จึงไม่ทราบผลการดำเนินงานและการแก้ไขปัญหาประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบล

4. สัดส่วนของโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนา ยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่

4. การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ ซึ่งจากการประเมินประสิทธิภาพของแผนจำนวนโครงการ ที่นำไปใช้ ยังมีเปอร์เซ็นต์ที่ต่ำ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้องให้ความสำคัญของแผนพัฒนามากขึ้น

**4.4 ข้อเสนอแนะการติดตามและประเมินผล**

เพื่อให้การดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนบรรลุเป้าหมายที่กำหนดเอาไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงเห็นควรให้ผู้บริหารพิจารณาวางแผนการดำเนินโครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้เคร่งครัดเป็นไปตามแผนดำเนินงาน เน้นคุณภาพ ประสิทธิภาพ และผลลัพธ์โครงการที่ดำเนินการ สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาได้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งจะทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างครบถ้วน จึงต้องควรให้มีการวางแผนการพัฒนาให้ครอบคลุมและครบถ้วน โดยอาจจะมีการกระจายงบประมาณให้ทั่วถึง หรือพิจารณาตามความจำเป็นและเร่งด่วน ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้ความต้องการและประโยชน์ส่วนรวมของพี่น้องประชาชนตำบลสระตะเคียนในเรื่องนั้นๆ ด้วย

**#ผู้จัดเก็บรวบรวมแบบสอบถาม**

ขอขอบคุณท่านกำนันประจำตำบลสระตะเคียน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน สมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนตำบลสระตะเคียนทุกท่าน อสม.ทุกหมู่บ้านที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลแบบประเมินความพึงพอใจในภาพรวม และในแต่ละยุทธศาสตร์

**#ผู้วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผล**

นางสาวพรศิริ เมืองปรางค์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สังกัดสำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน